



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๖๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยที่ประชุมมีมติให้ทบทวนการปิดหลักสูตรดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว มีมติยืนยันการปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยชี้แจงเหตุผลประกอบการทบทวนการปิดหลักสูตร ดังนี้

๑. คณะฯ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อยู่แล้ว

๒. คณะฯ มีวัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรฯ (เดิมเป็นสาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์) เพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ บุคลากรจากภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ และเริ่มประกาศรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๒ แต่ปรากฏว่ามีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาน้อยกว่าแผนที่เปิดรับสมัคร จึงไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ และได้แจ้งความประสงค์การรับสมัครนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาเป็นประจำ ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ แต่อย่างใด

๓. อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้บริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมีการปรับชื่อสาขาวิชา จาก “สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์” เป็น “สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์” และปรับปรุงรายวิชาพร้อมด้วยรายละเอียดรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ปรากฏว่ายังไม่มีผู้สนใจหรือมีผู้สมัครจำนวนน้อยกว่า ๕ คน ซึ่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินหลักสูตร อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ แต่ยังไม่ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ดังนั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เสนอให้ชะลอการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. ในขณะเดียวกัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน และมีกลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร ทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ เป็นแผนการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนต้องทำวิทยานิพนธ์ ทำให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษานานกว่า และข้อปริญญางานใจน้อยกว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มีแผนการศึกษาแบบ ข ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ทำการค้นคว้าอิสระ (IS)

๕. การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ไม่มีผลกระทบต่อภาระงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีภาระงานสอนและงานรับผิดชอบหลักสูตรอื่นอยู่แล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ